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Efni:  lýsing á skólalóð Austurbæjarskóla  

 

Lýsing (Hvert er erindið): óskað eftir að fá betri lýsingu á skólalóðina þar sem hún er 

mjög dimm á kvöldin. T.d neðri lóðin í kringum aparóluna og körfuboltavellina er 

nánast engin lýsing og í skammdeginu eins og það er bara allt svart að maður sér 

varla hvort það sé einhver þarna eða ekki. 

Ég hef mikið hugsað um þetta núna í vetur þar sem við í félagsmiðstöðinni erum búin 
að vera vör við og að díla við mikla hópamyndun á skólalóðinni. Við vitum líka að hér 
hefur verið mikið sótt í að koma og reykja gras eða neita annarra fíkniefna. Ég hugsa 
að þetta myndi auka mjög öryggi krakkana að bæta lýsinguna og einnig mögulega 
hafa einhvern smá fælingarmátt frá skólalóðinni. 

 

 

Afgreiðsla ráðs (hvers er óskað að íbúaráð X geri með erindið?s.s. taki til umræðu, afli upplýsinga 

eða annað) umræða og upplýsingaöflun   


